



ปีที่ 40 ฉบับที่ 49 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนคร จัดการแข่งขัน Science Show

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์สาวิตรี ชามทอง ผู้ประสานงานโครงการฯ เปิดเผยว่า ในการจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะจัดร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแนะแนวการจัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการฝึกซ้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละทีม และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทีมชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันระดับประเทศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ห้วยกอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

สำนักวิทยบริการฯ จัดงาน “ฟิวเจอร์เทค 2011”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน “ฟิวเจอร์เทค 2011” ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูล” และ “เจาะเทรนด์โลก” เพื่อมุ่งเน้นสร้างเรียนรู้ด้านการออกแบบและความเคลื่อนไหวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกริยา บิลยะลา วิทยากรบรรยายเรื่อง “เจาะเทรนด์โลก” นางสาวจินตนา ชูพรมงษ์ วิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลวัสดุ” และนางสาวธฤตวัน ไชยวสุ วิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี ในนาม
ตัวแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคุณสุกัญญา
สุทธิชาติ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช พร้อมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12
สิงหาคม 2554 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

**หากท่านต้องการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงาน
ที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ
ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์
โทรสาร 075 392039
Email pr_nstru@hotmail.com**

วจก. ต้อนรับ“วันแม่”

จัดประกวดเรียงความ-ภาพถ่าย-การ์ตูน

เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ 12 สิงหาคม 2554 ในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของลูกๆ ที่มีต่อแม่ โดยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การเขียนเรียงความวันแม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงความรักของลูกที่มีต่อการประกวดภาพถ่ายในระดับอุดมศึกษา และการประดิษฐ์การ์ตูนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและระลึกถึงผู้มีพระคุณ ตลอดจนได้แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554

- สมัครโดยการส่งไปรษณีย์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ส่งถึง นางสาวปริดา นัคเร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80280

- สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 (ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 075 377437 หรือ 081 6555 220



ศูนย์หนังสือพิมพ์
hulabook.com



ขอเชิญครู อาจารย์ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้ารับการอบรมในโครงการ

การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพครูสู่ความสำเร็จ

เพื่อมุ่งพัฒนาข้าราชการครูสายงานการสอนให้มีความรู้ ความสามารถ และนำสู่การปฏิบัติได้จริง
และประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูให้สูงขึ้นต่อไปได้



วิทยากรโดย

อาจารย์สมาน จันทะดี

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า
กรุงเทพมหานคร



วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้อง พรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อบรมจะได้รับ

- ◆ เกียรติบัตร
- ◆ หนังสือ 2 เล่ม ดังนี้
 - แนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาผลงานฯ
 - การเตรียมผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3650-1

ติดต่อ นางสาววิลาสินี อักโขทัย E-mail : king_khondee@hotmail.com โทร. 08-4125-6393

นายศราวุฒิ สืบประดิษฐ์ E-mail : sarawut.june@gmail.com โทร 08-6280-8188

รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น !



ค่าลงทะเบียน
700.-

ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ห้องสมุดชั้น 1 หรือโทร 081-0788733

คุณจิราพร อนุรักษย์, 081-5369652 คุณทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร. บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ
พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ วิชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 ตรงกับเดือน 9 วันขึ้น 9 ค่ำ ปีเถาะ 1 เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่ายินดีกับสโมสรอจารย์และข้าราชการ ที่ได้มีแนวทางดำเนินการให้เป็นรูปเป็นร่าง ในวันพรุ่งนี้ รศ.วิมล คำศรี ได้นัดผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือ งานสโมสรอจารย์และข้าราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก และมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนืองและมั่นคง ตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นเชิญชวนผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอขอบพระคุณอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวน 22,150 บาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ บริเวณชั้นล่างข้างห้องศรีไพร 1 ตึกสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ให้เรา ๆ ได้ใช้งาน พบปะแวะเวียนแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันได้โดยมีที่หมายคือที่สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนงบประมาณในการตกแต่งรายละเอียดอื่น ๆ อธิการฯ ท่านใจดีคงมีเมตตาอนุมัติให้คณะกรรมการทำงานเพื่อมวลประชาเพิ่มเติมอีกต่อไปนะคะ

งาน Future Tech 2011 ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุดหน้าไปมาก วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมบรรยายทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ได้ตกลงร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในหัวข้อ โครงการ “การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครูสู่ความสำเร็จ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคูสหายงานการสอนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูสายสอน และสุดท้ายเพื่อให้ความรู้ในการเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามรูปแบบกระบวนการที่ทางราชการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบที่นั่นนะคะ อัตราค่าลงทะเบียนเพียง 700 บาท มีเกียรติบัตรและหนังสือให้อีก 2 เล่ม สนใจจองได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสถานที่จัด คือวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องประชุมพรหมโยธี

ขอปนผ่านมหาชัยสาร เรื่องการจัดวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาปีนี้ โดยเฉพาะจุดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และที่รับประทานอาหาร สงสารแต่อาจารย์ที่เกษียณแล้วมาช่วยสอนในมหาวิทยาลัย และรถใหม่ ๆ ของ ๆ ใครใคร่รัก แต่สรุปว่ารถส่วนใหญ่มีแผลเป็นกันถ้วนหน้า แต่ไม่ใช่ที่ใบหน้านะคะ แต่มีที่รถยนต์ส่วนบุคคล จอดตากแดดไม่พอ เวลาไปไหนมาไหนในมหาวิทยาลัยกับอากาศร้อน ๆ บุคลากรอยากขับรถมากกว่าเดิน แต่ต้องมานั่งรอให้นักศึกษามาเลื่อนรถมอเตอร์ไซด์ที่จอดซ้าย จอดขวา จอดหน้าและจอดหลัง เรียงรายอย่างไม่เป็นระเบียบต่อท้ายไม่รู้สักกี่ร้อยต่อกี่ร้อยคัน ผากผู้เกี่ยวข้องช่วยมองหน้ามองหลังกันสักนิด

สุดท้าย เจ้าภาพ ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด ผากขอบพระคุณอย่างลึกซึ้งถึงน้ำใจทุกท่านที่ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพน้องชายที่ผ่านมา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าร่วมช่วยในงาน ทั้งเพื่อนพ้องพี่น้องที่ร่วมในงาน ทั้งผากของทำบุญ อีกทั้งผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานในวันฉาปนกิจ ขอให้ผลบุญกุศลคลให้ทุกท่านเจริญยิ่งขึ้นไปหาที่สุคติได้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยธรรมเนียมของข้าวตอก ขออนุญาตเอ่ยบอกภาสิต คติธรรม คำสอนจีนโบราณที่ว่า " บุรุษ อัจฉริยะอยู่ที่ปาก อาชาติอยู่ที่ฝีเท้า." แล้วพบกันใหม่ สวัสดิ์ดีคะ



ข้าวตอก